

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นรายไตรมาส)

บริษัท พรอสเพค ริท แมเนจเม้นท์ จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โดเจสติคส์และอินดัสเทรียล (“กองทรัสต์”) มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล ซึ่งรวมถึงการแจ้งการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“การประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายไตรมาส) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายไตรมาส หรือผู้รับมอบฉันทะ หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ถือหุ้นรายไตรมาสที่เป็นนิติบุคคล โดยหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้จัดทำขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นรายไตรมาส ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ที่ www.prospectrm.com

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากข้อมูลที่ท่านได้ส่งมอบให้กับบริษัทฯ ณ ขณะที่มีการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นรายไตรมาส และข้อมูลของท่านที่บริษัทฯ ได้รับมาจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) ซึ่งเป็นนายทะเบียนของกองทรัสต์ ตลอดจนการบันทึกภาพและเสียงระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นรายไตรมาส

2. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ จัดเก็บ

บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งรวมถึง ชื่อ- นามสกุล ที่อยู่ สัญชาติ วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือหมายเลขบัตรอื่น ๆ ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ หมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นรายไตรมาส หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นรายไตรมาส ข้อมูลการติดต่อผู้ถือหุ้นรายไตรมาส และการออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความอ่อนไหวของท่านแต่ประการใด เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการประชุมผู้ถือหุ้นรายไตรมาส ดังนั้น

- บริษัทฯ ขอให้ท่านปกปิดข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ศาสนา หรือหมู่โลหิต ในเอกสารประกอบการลงทะเบียนที่ปรากฏในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาบัตรอื่น ๆ ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ หรือท่านสามารถดำเนินการดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ณ จุดลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นรายไตรมาส โดยบริษัทฯ จะจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการปกปิดข้อมูลอ่อนไหวให้ท่าน ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านไม่ได้ปกปิดข้อมูลดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการปกปิดข้อมูลดังกล่าวที่ได้รับเอง

3. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาตามเท่าที่วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านยังคงมีอยู่ หลังจากนั้น บริษัทฯ จะลบ และทำลายข้อมูลดังกล่าว ด้วยวิธีการที่ปลอดภัยหรือเก็บ

รักษาไว้ในรูปแบบที่ทำให้ไม่สามารถระบุตัวท่านได้เท่านั้น เว้นแต่กรณีจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ

4. วัตถุประสงค์ของการใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อ (1) ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา (2) ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ (3) ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ซึ่งรวมถึงการกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น หน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม การเรียกประชุม การลงทะเบียนเข้าประชุม การนับองค์ประชุม การนับคะแนนเสียง การถาม-ตอบในที่ประชุม และรายงานการประชุม เท่านั้น

5. ผู้ที่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากบริษัทฯ

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยไม่มีฐานการประมวลผลข้อมูลโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและผลของการประชุม ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะทรัสต์ของกองทรัสต์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด (เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ผู้ให้บริการภายนอกซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการการประชุม ที่ปรึกษา กฎหมาย และที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ

6. มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ได้ใช้บริการจากบริษัทในกลุ่มในเครือของบริษัทฯ ซึ่งจัดให้มีนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับระบบมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ ISO 27001 โดยเป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานขั้นสูงทั้งในด้านเทคโนโลยีและกระบวนการ เพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ รวมถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม การรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูล

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ซึ่งสิทธิดังกล่าวรวมถึง สิทธิในการได้รับแจ้งข้อมูล สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ในการดำเนินการตามสิทธิของท่าน บริษัทฯ จะดำเนินการให้ท่านเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ประมวลผลในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่านั้น สำหรับการ行使สิทธิของท่านในข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นประมวลผลตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งฉบับนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งผู้ควบคุมข้อมูลรายดังกล่าว เพื่อให้พิจารณาดำเนินการตามสิทธิของท่านในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจใช้สิทธิปฏิเสธคำขอของท่านได้หากมีเหตุผลอันสมควร และโดยชอบด้วยกฎหมาย

8. ช่องทางการใช้สิทธิของท่าน

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องขอใช้สิทธิได้ที่ www.prospectrm.com หรือขอแบบคำร้องขอจากฝ่ายกำกับตรวจสอบและบริหารจัดการความเสี่ยง ผ่านช่องทาง e-mail: compliancerm@prospectrm.com โดยบริษัทฯ จะใช้เวลาไม่เกินกว่าสามสัปดาห์นับจากวันที่ได้รับคำร้องขอใช้สิทธิและเอกสารประกอบคำร้องขอครบถ้วน การดำเนินการตามคำร้องขอข้างต้นไม่มีค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม หากการดำเนินการตามคำร้องขอส่วนใดมีค่าใช้จ่าย บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบก่อนดำเนินการ

ในกรณีที่ บริษัทฯ ปฏิเสธไม่ดำเนินการตามคำร้องขอของท่าน ท่านสามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหมายเลขโทรศัพท์ 02-142-1033 หรืออีเมล: pdpc@mdes.go.th

9. การติดต่อ

ในกรณีที่ท่านมีคำถามเกี่ยวกับการใช้สิทธิ ท่านสามารถติดต่อได้ที่

ฝ่ายกำกับตรวจสอบและบริหารจัดการความเสี่ยง

สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 345 อาคาร 345 สุรวงศ์ ชั้น 5 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม.
10500
หมายเลขโทรศัพท์: 02-697-3793
อีเมล: compliancerm@prospectrm.com

หรือ

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัท พรอสเพค ริท แมเนจเม้นท์ จำกัด

สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 345 อาคาร 345 สุรวงศ์ ชั้น 5 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม.
10500
หมายเลขโทรศัพท์: 02-697-3788
อีเมล: prm@prospectrm.com